

4 Thái Bình

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(*Tiếp theo trang 1*)

vươn lên hoàn thành toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đồng chí đề nghị Đại hội tập trung đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng và những giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Phát huy dân chủ, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và

đại hội đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020 - 2025; sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nhân mạnh: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh được củng cố, tăng cường. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình, nắm chắc địa bàn,

kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương, phối hợp với các lực lượng xử trí có hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Thời; xây dựng tốt công tác tổ chức cách ly tập trung các trường hợp trở về từ vùng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, tư năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng được nâng cao, đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, LLVT tỉnh được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tập trung tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và toàn dân; hoàn thành 100% chỉ tiêu

giao quân; 100% quân số lực lượng thường trực, dân quân, dự bị động viên được huấn luyện, kiểm tra 100% các nội dung yêu cầu, có 80% trở lên đạt khá, giỏi; xây dựng có quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đạt 90% trở lên, trên 20 đơn vị đạt tiêu chuẩn “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoàn thành 100% chương trình nội dung giáo dục chính trị, kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, có 75% trở lên đạt khá, giỏi; hàng năm có 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% trở lên hoàn thành trở nhiệm vụ, 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên

lắp ráp triệt, triển khai thực hiện

địa phương ở cả cấp tỉnh và cấp huyện.

Chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra như: Tham mưu xây dựng 70 - 75% công trình quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh; 60 - 65% công trình quân sự trong khu vực phòng thủ cấp huyện; đến năm 2025 hoàn thành xây dựng căn cứ hậu cần trong khu vực phòng thủ tỉnh; hoàn thành tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã...

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Thực hiện đầy đủ chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm, trong đó chú trọng tuyển chọn thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội thời kỳ mới.

Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên có chất lượng cao, số lượng hợp lý, tham gia có hiệu quả vào các nhiệm vụ của địa phương. Tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT tỉnh, trong đó:

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bất kỳ tình huống nào.

Tập trung lãnh đạo thường xuyên duy trì nghiêm túc, chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện và phương án phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh. Đây được xác định là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của LLVT.

Nâng cao chất lượng huấn luyện cho cả lực lượng thường trực và lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên; chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phấn đấu giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường xuống mức thấp nhất, không có vụ việc nghiêm trọng và mất an toàn trong huấn luyện, trong tham gia giao thông do lỗi chủ quan.

Thứ ba, lãnh đạo thường xuyên bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho cả

tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tử đó thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ này. Tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh; chú trọng nắm, quản lý mối quan hệ của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với đầy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào thi đua, cuộc vận động của quân đội, địa phương. (*Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 đăng trong số báo này*).

Tiếp đó, Đại hội tiếp hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 7/7, Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc.

Thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

đầu tư. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, phòng, chống thiên tai. Chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội. Tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho nhiệm kỳ mới. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Triển khai nghiêm túc, chặt chẽ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy sau đại hội đảng bộ các cấp. Làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên nắm vững các chủ trương của tỉnh để định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phá hoại, gây mất ổn định chính trị; tử do tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân, tạo cơ sở, tiền đề vững chắc để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới.

Cũng trong buổi sáng, các báo cáo viên nghe đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin kết quả kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV; đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin một số nội dung về bảo hiểm xã hội.

Buổi chiều, các báo cáo viên nghe đồng chí Trần Việt Thái, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Malaysia thông tin về tình hình thế giới và khu vực 6 tháng đầu năm 2020 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.

Về định hướng công tác truyền truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới. Tuyên truyền một số sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, ngày kỷ niệm điển ra trong 6 tháng cuối năm 2020 như: lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII; kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9... Ngoài ra, đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng thông tin cơ sở.

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

mất cân bằng giới tính khi sinh, mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái, mô hình tuyên truyền lồng ghép mất cân bằng giới tính khi sinh trong các trường THCS. Tuy nhiên, trong 5 năm trở lại đây, Thái Bình là một trong những tỉnh có sự chênh lệch trong tỷ số giới tính khi sinh ở mức cao của cả nước. Năm 2019, tỷ số giới tính khi sinh toàn tỉnh là 111,07 trẻ nam/100 trẻ nữ. Huyện có tỷ số giới tính khi sinh cao là Thái Thụy, Kiến Xương, Đông Hưng.

Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận người dân có tâm lý trọng nam khinh nữ, hệ thống an sinh xã hội cho người cao tuổi chưa phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến, đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh như: tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, trong đó tập trung phê phán các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, phổ biến pháp luật về hôn nhân gia đình và bình đẳng giới. Đặc biệt, phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.



Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 6/7, 215 công gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 11,5 triệu người nhiễm Covid-19, gần 537.200 người tử vong. Ấn Độ đã vượt qua Nga trở thành quốc gia có số người nhiễm cao thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Brazil.

Tính đến 18 giờ ngày 6/7, Việt Nam có thêm 14 người nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 369 bệnh nhân. Đây là những người từ Bangladesh về, được cách ly ngay tại khu cách ly tập trung của tỉnh Thanh Hóa sau khi nhập cảnh. Cả nước hiện đã có 342/369 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi, còn 27 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. 6/27 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 từ 1 lần trở lên, 21 bệnh nhân vẫn dương tính với Covid-19.

Tính đến 16 giờ 30 ngày 6/7, trên địa bàn tỉnh có 16 chuyên gia nước ngoài và 1 công dân Việt Nam đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy. 17 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Trong ngày, khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) đã chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận 7 chuyên gia nước ngoài chuyển từ khu cách ly của Công ty TNHH Glory Victory (Vũ Thư). Ngoài ra, 10 chuyên gia nước ngoài cũng đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Công ty TNHH Thép đặc biệt ShengLi Việt Nam (Quỳnh Hương). 10 người đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 6/7, tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 4.016 mẫu.

HOÀNG LANH	
SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19	
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT NHÂN: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885

PHÁT BIỂU CỦA TRUNG TƯỚNG NGUYỄN QUANG CƯỜNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan chức năng Tỉnh ủy và Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh của tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị của cấp trên và hướng dẫn của các cơ quan xây dựng Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt đại

hội nhiệm kỳ cho 100% tổ chức đảng trong Đảng bộ, LLVT tỉnh; chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020, tôi đồng tình với Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Quân sự tỉnh trình tại Đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo LLVT tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi, kinh tế - xã hội phát triển, tình Thái Bình hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân được cải thiện (GRDP hàng năm đều tăng trên 10%). Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn không ít khó khăn, thách thức; tình hình biên giới, tình hình trển biển và sự tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, đặc biệt là đại dịch Covid-19 vừa qua diễn biến phức tạp; các thể lực thủ địch, phản động, cơ hội chính trị đầy mạnh hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội... đã tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương và Đảng bộ, LLVT tỉnh.

Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt như:

- Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thái Bình là tỉnh đồng bằng ven biển, ngân sách hạn chế song Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp huyện.

- Đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh. Đây là một nội dung đặc biệt quan trọng về xây dựng

và nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh. Trong Báo cáo chính trị đã đề cập kỹ và các tham luận đã chỉ rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng (cả lực lượng thường trực, dân quân, tự vệ, dự bị động viên).

- Chỉ đạo các cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Duy trì nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, phòng, chống dịch bệnh và giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão, lụt..., được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật chuyển biến tiến bộ. Có nhiều cố gắng trong công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, nâng cao đời sống cho bộ đội; công tác bảo quản, giữ gìn, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo đảm an toàn phục vụ tốt cho thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh.

- Nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, LLVT tỉnh được nâng lên; trạn địa tư tưởng của Đảng được giữ vững; cán bộ, đảng viên, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các cơ quan, đơn vị ổn định; mối quan hệ đoàn kết quân dân không ngừng được củng cố và tăng cường.

Với những thành tích đạt được, năm 2016, LLVT tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc. 4 năm (2015, 2017, 2018, 2019), Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ thi đua xuất sắc và được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì có sự trưởng thành, phát triển.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, tôi xin chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, LLVT tỉnh Thái Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhân dịp này, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Qun khu 3 xin trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu sắc, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của địa phương và nhân dân tỉnh Thái Bình đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và LLVT Quân khu 3 trong những năm vừa qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Quân sự tỉnh còn những hạn chế, khuyết điểm như trong Báo cáo chính trị đã đề cập; đề nghị Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, đúng thực chất những kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ, LLVT tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, làm rõ những nguyên nhân ưu điểm và khuyết điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cá nhân được phân công phụ trách, qua đó xác định các chủ trương, biện pháp

sát đúng, phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ, LLVT tỉnh vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tôi xin nêu một số nội dung đề Đại hội nghiên cứu, thảo luận:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh đối với ban CHQS cấp huyện trong tham mưu, xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ của một số địa phương chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Vì vậy, cần có những biện pháp, giải pháp lãnh đạo để nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng hợp đồng lực lượng dân quân, tự vệ tham gia xử lý các tình huống phức tạp ở cơ sở.

2. Về công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị đã đạt độ vững chắc hay chưa? Nguyên nhân còn để xảy ra mất an toàn giao thông và vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước phải xử lý.

3. Nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên ở chi bộ. Vì vậy, cần tìm giải pháp để nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên và cán bộ chủ trì các cấp.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Về tình hình thế giới, khu vực trong những năm tới, dự thảo Báo cáo chính trị của Trung ương, Quân ủy Trung ương nhận định: Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo nhưng cạnh tranh chiến lược, xung đột cục bộ diễn ra dưới nhiều hình thức và gay gắt hơn; hậu quả của đại dịch Covid-19 sẽ tác động sâu đến kinh tế toàn cầu. Tình hình thời tiết, khí hậu, thiên tai, môi trường, dịch bệnh ngày càng biến thường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đời sống, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ LLVT nói chung, LLVT tỉnh Thái Bình nói riêng. Tình hình tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo sẽ diễn ra phức tạp hơn, nhất là trên Biển Đông với những diễn biến mới khó lường...

Đối với LLVT tỉnh Thái Bình, trong những năm tới nhiệm vụ cơ bản ổn định, đội ngũ cán bộ được biến chế đầy đủ. Với đặc điểm là một tỉnh đồng bằng ven biển, có truyền thống cách mạng, có nguồn nhân lực dồi dào, có vị quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 3, vì vậy, thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh phải thường xuyên được củng cố và tăng cường. Về phương hướng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, trong Báo cáo chính trị đã đề cập khá đầy đủ, đề nghị các đồng chí cán quan tâm tập trung lãnh đạo làm tốt những vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, thường xuyên nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng